

BẢN TIN TỔNG HỢP

THÁNG 03 NĂM 2024



Chủ điểm bản tin:

- Những tin nổi bật của lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị trong tháng 03/2024
- Tình hình Kinh tế trong tỉnh
- Tin Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
- Tin khác

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

STT	MỤC LỤC	TRANG
1	Tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025	2
2	Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh	4
3	Ký kết phát triển điểm bán mới và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Quảng Trị	6
4	Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh	8
5	UBND tỉnh làm việc với Bộ VH,TT&DL về tổ chức Lễ hội Vì hòa bình năm 2024	10
6	Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	12
7	Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà	14
8	Đoàn Thanh niên Học viện dang hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)	16

TỈNH QUẢNG TRỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Chiều ngày 7/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025.



Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTU Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng, UVTU Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm (2021-2025) thực hiện công tác xây dựng Đảng và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) đã khẳng định rằng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng chính là làm cho Đảng mạnh lên, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình từ nay cho đến hết nhiệm kỳ và trong nhiệm kỳ tới về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc nhìn nhận và nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được; rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động với mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất quán quan điểm và thực hiện tốt phương châm "Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên".

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tỉnh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyên biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần rà soát, nỗ lực quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đồng thời, thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội; tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành theo kế hoạch.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1709829907883>

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN

Ngày 28/2/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ Thị Minh có buổi giám sát chuyên đề với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh.



Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng kết luận buổi giám sát

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Tính đến 31/12/2023, tỉnh Quảng Trị có 503 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), giảm 175 đơn vị so với năm 2015, trong đó có 45 đơn vị tự chủ về tài chính.

Về tình giảm biên chế, giai đoạn 2015-2021, tỉnh đã giảm 1.814 chỉ tiêu, đạt 10,06% so với số biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước được giao năm 2015. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh phải cắt giảm 1.641 chỉ tiêu, hiện đã giảm được 606 chỉ tiêu, đạt 3,7% so với số biên chế được giao năm 2021.

UBND tỉnh đã trình Thủ tướng phê duyệt 6 đơn vị ĐVSNCL chuyển thành công ty cổ phần, gồm: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Quản lý Bến xe khách và 4 Trung tâm môi trường đô thị cấp huyện (Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, qua 6 năm thực hiện các mục tiêu về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của tỉnh đều đạt và vượt các mục tiêu Trung ương đã đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023. Quá trình thực hiện đã kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn và đánh giá rút kinh nghiệm qua từng bước.

Từ đó, đề nghị UBND tỉnh, các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát lại tổ chức bộ máy hoạt động của các sở, ngành, đơn vị để có kế hoạch, phương án sắp xếp, chuyển đổi, điều chỉnh phù hợp. Nâng cao năng lực quản trị, chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập về đúng vị trí, cấp có thẩm quyền quản lý; không để nhiều đơn vị cùng chức năng, nhiệm vụ tồn tại trên một địa bàn. Thực hiện nhất quán chủ trương tinh giản biên chế theo quy định. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với những nội dung được đề xuất đoàn ĐBQH tỉnh sẽ ghi nhận, tổng hợp trình lên Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền thời gian tới.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/170912993>

KÝ KẾT PHÁT TRIỂN ĐIỂM BÁN MỚI VÀ TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM HÀNG HÓA CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 5/3/2024, Sở Công thương phối hợp với Liên minh HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển các điểm bán mới và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Quảng Trị. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Theo nội dung hai bên ký kết, Saigon Co.op sẽ khảo sát, đề xuất và nghiên cứu các mô hình bán lẻ phù hợp đối với các thị trường trọng điểm của tỉnh Quảng Trị và các huyện đủ điều kiện còn lại trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2030.



Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công thương Quảng Trị và Saigon Co.op

Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Tại tỉnh Quảng Trị, trải qua gần 15 năm hình thành và phát triển, Siêu thị Co.opmart Đông Hà (Saigon Co.op) đã thực hiện tốt vai trò nhà phân phối, cung cấp các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân trên địa bàn TP Đông Hà nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung. Đây được xem là siêu thị bán lẻ hàng tiêu dùng lớn nhất tại thị trường Quảng Trị.

Siêu thị Co.opmart Đông Hà là một trong 2 đơn vị được UBND tỉnh tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

trong thời gian dịch Covid 19 diễn ra; hàng năm dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán nhằm góp phần bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường...

Đến nay, đã có hơn 30 sản phẩm của 10 doanh nghiệp trong tỉnh đã được đưa vào tiêu thụ tại Co.opmart Đông Hà cũng như hệ thống Co.opmart toàn quốc.

Để đáp ứng nhu cầu và sức mua của nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Saigon Co.op nghiên cứu khảo sát và đề xuất các mô hình bán lẻ phù hợp đối với các thị trường trọng điểm của tỉnh Quảng Trị như TP Đông Hà, TX Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh, huyện Hướng Hoá và các huyện đủ điều kiện còn lại trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2030.

Giao Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với Saigon Co.op hỗ trợ đưa các sản phẩm đặc trưng, OCOP của tỉnh vào tiêu thụ tại hệ thống Siêu thị Co.op mart Đông Hà, đặc biệt vào hệ thống Saigon Co.op. Tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm đáp ứng tiêu chí của siêu thị.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1709645378389>

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 11/3/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị Hội Nông dân tiếp tục tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của Trung ương Hội về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả, các gương điển hình trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần hỗ trợ xây dựng, phát triển các tiêu chí liên quan đến nông dân trong xây dựng nông thôn mới, trong đó nông dân đóng vai trò chủ chốt. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo việc làm cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tuyên truyền các điểm mới về Luật Đất đai, Luật Dân chủ cơ sở, Luật Hợp tác xã kiểu mới... để nông

dân nắm bắt hiểu rõ, áp dụng hiệu quả vào thực tế. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ Hội Nông dân các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với Hội Nông dân trên các lĩnh vực liên quan để Hội có điều kiện phát triển tốt hơn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường...

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1710154055543>

Bản tin tổng hợp Trường Chính trị Lê Duẩn

UBND TỈNH LÀM VIỆC VỚI BỘ VH, TT&DL VỀ TỔ CHỨC LỄ HỘI VÌ HÒA BÌNH NĂM 2024

Ngày 22/3, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Bộ VH,TT&DL về phối hợp tổ chức Lễ hội Vì hòa bình năm 2024. Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông làm việc với đoàn.



Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam báo cáo tổng quan về kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 tại Quảng Trị.

Để triển khai chương trình lễ hội, tỉnh Quảng Trị đã làm việc với một số bộ, ngành trung ương để đề nghị tham gia và hỗ trợ địa phương một số sự kiện trong khuôn khổ lễ hội. Để có sự chuẩn bị chu đáo và kịp thời triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Vì Hòa Bình lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị được thành công tốt đẹp, tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ VH,TT&DL tham gia góp ý, hỗ trợ về chuyên môn đối với chương trình kịch bản tổng thể của lễ hội.

Đồng thời đề nghị Bộ VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản và tổ chức chương trình “Ước nguyện Hòa bình” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn vào ngày 26/7/2024.

Trong đó, đề nghị Bộ VH,TT&DL quan tâm đưa nội dung Chương trình nghệ thuật “Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7” trong năm 2024 theo Kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2024-2025 theo Quyết định số 3032/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2023 của Bộ VH,TT&DL vào tổ chức trong chương trình Ước nguyện hòa bình. Bộ VH,TT&DL giao Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện. Đề nghị Bộ hỗ trợ địa phương quảng bá cũng như kinh phí để đề tổ chức Lễ hội Văn hóa - Âm thực từ chương trình phát triển du lịch của Bộ VH,TT&DL...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của tỉnh Quảng Trị đối với lễ hội lần này. Đồng thời cho rằng, chủ đề của lễ hội và nhất là nội dung kịch bản chương trình khai mạc có chất lượng tốt, rất ý nghĩa, vừa tôn vinh giá trị hòa bình, vừa có tính tri ân, tưởng niệm, hướng đến tương lai... Thông qua lễ hội góp phần phát triển du lịch của địa phương.

Bộ VH,TT&DL sẽ xem xét phối hợp và hỗ trợ những nội dung theo đề xuất của tỉnh Quảng Trị để góp phần cho sự thành công của lễ hội. Đề nghị tỉnh nghiên cứu, xây dựng bố cục các chương trình phù hợp với nội dung lễ hội; điều chỉnh về thời gian tổ chức các sự kiện để có sự cân đối hài hòa, phù hợp, trong đó nên kết thúc lễ hội bằng chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế để tạo ra không khí tươi vui.

Đề nghị tỉnh nghiên cứu, tổ chức thêm một số hoạt động, sự kiện văn hóa, thể dục thể thao để thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế, như tổ chức các giải đua thuyền, xây dựng các tour du lịch trải nghiệm, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông giao Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan rà soát, phối hợp hỗ trợ tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công lễ hội lần này.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1711085790>

LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM, CHÚC MỪNG TỈNH ĐOÀN NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Sáng 26/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn Quảng Trị nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024).



Khẳng định những kết quả, thành tích của các cấp bộ Đoàn cũng như đóng góp của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam mong muốn trong thời gian tới Tỉnh đoàn Quảng Trị tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng, các doanh nghiệp, doanh nhân; triển khai có hiệu quả các chương trình hành động cách mạng, các phong trào thi đua, đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó thể hiện ngày càng rõ vai trò sức trẻ trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và phát triển du lịch của tỉnh.

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

Với những kết quả tích cực đã có được cùng truyền thống tốt đẹp được xây đắp trong suốt những năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tin tưởng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành cho tuổi trẻ Quảng Trị trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu khẳng định trong thời gian tới, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhân dân giao phó. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp để công tác Đoàn, phong trào thanh niên ngày càng phát triển, sôi nổi, hiệu quả hơn.

<https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1711417359761>

Bản tin tổng hợp Trường Chính trị Lê Lợi

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ

Chiều ngày 6/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà.



Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Về phía Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà có đồng chí Lê Quang Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo bổ sung phân cấp, uỷ quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn cho UBND thành phố trong thời gian tới; Đề xuất ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Đông Hà...

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung thảo luận, gợi mở các vấn đề giúp thành phố Đông Hà sớm giải quyết những tồn tại, những điểm nghẽn trong cơ chế chính sách để giúp Đông Hà ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất cao với các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Thành phố Đông Hà có vị

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Đông Hà phải là địa phương đi đầu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố để phấn đấu hoàn thành trong năm 2024. Cùng với đó, Đông Hà cần phối hợp với các sở ban ngành hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 của các phường; công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phục vụ kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị trên địa bàn.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, để không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của cả tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy sớm triển khai hoạt động của các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV để thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tới.

Về đề xuất bổ sung phân cấp, uỷ quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn cho UBND thành phố trong thời gian tới cũng như cơ chế đặc thù cho Thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị Đông Hà sớm đề xuất xây dựng nghị quyết mới, có tầm nhìn xa hơn, cơ chế chính sách thông thoáng và tốt hơn để giúp Thành phố có điều kiện phát triển tốt nhất.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1709740273107>

**ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN DÂNG HOA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG
SẢN HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 – 26/03/2024)**

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3/2024, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của Người trong khuôn viên Học viện.

Tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, đặt nền móng vững chắc cho thế hệ trẻ ngày hôm nay phấn đấu và trưởng thành.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn viên, thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển.

Tự hào về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quang vinh, các đoàn viên, thanh niên Học viện nguyện mãi mãi tin tưởng, kiên định con đường cách mạng mà Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; mỗi đoàn viên, thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tự hứa sẽ luôn nỗ lực sáng tạo trong các hoạt động, công tác chuyên môn để đạt được hiệu quả tốt, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên thời đại mới luôn "Đưỡng tâm trong - Rèn trí sáng - Xây hoài bão lớn" .

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021-2025; năm kỷ niệm 75 truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - ngôi Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu, các đoàn viên, thanh niên Học viện nguyện sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh và tầm nhìn phát triển của Học viện; góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc./.

Nguồn:<https://hcma.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=17667&cm=4>